

# BAN HÀNH KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH VINH LONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020,

## ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

✎ Đào Nhật Triệu Uyên

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long

Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, với 7 huyện, thị và 1 thành phố. Trên địa bàn tỉnh, hiện có 17.149 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, ngành Y tế quản lý 5.025 cơ sở, ngành Nông nghiệp quản lý 7.670 cơ sở sản xuất và ngành Công thương quản lý 4.444 cơ sở. Đa số các cơ sở này thuộc dạng vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh thủ công, riêng lẻ theo dạng hộ gia đình.

Nếu tính trên con số cụ thể, hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 1.972 cơ sở sản xuất, 4.809 cơ sở kinh doanh thực phẩm (TP), 4.676 cơ sở dịch vụ ăn uống và 116 bếp ăn tập thể; trong đó, phần lớn các cơ sở sản xuất TP của tỉnh thuộc dạng nhỏ lẻ, hộ gia đình, sản xuất thủ công. Mặc dù, sản xuất nhỏ, nhưng các cơ sở này đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người; cải thiện cuộc sống cho gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ, siêu thị được tăng cường. Việc ngăn chặn kinh doanh TP giả, kém chất lượng, nhập lậu không ngừng được củng cố và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh TP, thức ăn đường phố, chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, mua bán hàng rong chưa đảm bảo về vệ sinh ATTP; Chủ cơ sở và công nhân có trình độ chuyên môn không cao, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, các điểm tập trung dân cư, trường học, khu thương mại và các tuyến, khu công nghiệp được hình thành, nên tập trung một lượng

lớn người dân, sinh viên, học sinh và công nhân có nhu cầu về ăn uống.

Việc kiểm tra, giám sát và kiểm nghiệm nguy cơ ô nhiễm TP còn nhiều hạn chế, nhất là chưa kiểm nghiệm được tồn dư hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hormone tăng trưởng trong TP. Công tác quy hoạch phát triển vùng sản xuất nguyên liệu nông lâm, thủy sản đang được hình thành và phát triển, nhưng chưa kiểm soát được quy trình sản xuất sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn quy định.

Trước những khó khăn và thách thức về vấn nạn mất vệ sinh ATTP ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 29 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc ban hành “Kế hoạch bảo đảm ATTP tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”, nhằm vào các mục tiêu:

- Kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp TP, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng

- Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiến thức hiểu biết của lãnh đạo các cấp và của người dân về ATTP; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh TP trong việc bảo đảm chất lượng ATTP;

- Phòng, chống có hiệu quả ngộ độc TP và các bệnh truyền qua TP, các hoá chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cấm sử dụng; kiểm soát tốt ATTP theo chuỗi ngành hàng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người dân, đáp ứng yêu cầu

công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về ATTP.

- Củng cố và xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn

- Triển khai xây dựng cửa hàng kinh doanh TP an toàn, cung cấp hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng....

Theo đó, mục đích yêu cầu trọng tâm của kế hoạch cũng được cụ thể hóa bằng việc thực hiện các nội dung về tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) gắn với việc lãnh đạo phát triển của tỉnh, xem đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp. Đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, lấy tổ chức đoàn thể các cấp làm nòng cốt trong việc vận động và giám sát; đồng thời thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiên tiến trong quản lý an toàn, thực phẩm.

Bên cạnh đó, các ngành Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về Phòng Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đạt chuẩn ISO/IEC 17025; Giảm số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính; Tăng số lượng người tiêu dùng có hiểu biết và thực hành đúng về ATTP; Tăng số lượng người sản xuất, chế biến, kinh doanh TP thuộc ngành Y tế quản lý; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh TP trên địa bàn tỉnh được kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP; Hoàn thành “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh ATTP”; Xây dựng điểm bán thực phẩm đạt tiêu chí vệ sinh ATTP tại các chợ hạng 1, hạng 2; 100% cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng, có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh phải được triển khai ký kết sản xuất an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản đều phải được kiểm soát ATTP phù hợp với quy mô sản xuất.

Ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch được nêu rất cụ thể trong quyết định là các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm chất lượng ATTP, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về hành vi ATTP, đẩy mạnh xã hội hoá công tác ATTP cũng như tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP nhằm đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất về ATVSTP theo lộ trình giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho Ban Chỉ đạo An toàn VSTP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và các sở, ban, ngành tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá và định kỳ báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh./.